

ชื่อผู้ทำภาคินิพนธ์: ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ศิลาขาว
ชื่อภาคินิพนธ์: บทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการให้สินเชื่อและลดหนี้สินของเกษตรกร ศึกษาในกรณีเฉพาะเกษตรกร ตำบลคูขขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ชื่อกรรมการที่ปรึกษาภาคินิพนธ์: ดร.นพดล มูลสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อติศัย ไทวิชา
ชื่อปริญญา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
คำสำคัญ: บทบาทของธนาคาร (ธ.ก.ส.) / การนโยบายนโยบายปฏิบัติ

การศึกษาเรื่อง บทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการให้สินเชื่อและลดหนี้สินของเกษตรกร ศึกษากรณีเฉพาะเกษตรกร ตำบลคูขขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาบทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการให้สินเชื่อและลดหนี้สิน ศึกษากรณีเฉพาะเกษตรกร ตำบลคูขขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสาขาลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

การศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่เป็นหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่อาศัยอยู่ในตำบลคูขขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นหนี้กับกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตำบลคูขขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในด้านบริการสินเชื่อ และด้านการลดหนี้สิน พบว่า

จากการวิเคราะห์หน้าที่และบริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีหลักการที่ชัดเจนในการช่วยเหลือเกษตรกร แต่เนื่องด้วยเกษตรกรก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้น โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าต้องการ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส.) จำหน่ายปุ๋ย ยาราคาถูก และให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง เพื่อชาวนาจะได้มีเงินเหลือ รวมถึงประกันราคาข้าวตลอดทั้งปี

จากการวิเคราะห์สำหรับการลดหนี้สินมีเกษตรเพียงรายเดียวที่เป็นหนี้สินกับ ธ.ก.ส. ที่ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์โดยนำเงินไปซื้ออรรถบรรทุกดินและร่วมทุนกับเพื่อนซื้ออรรถดินเพื่อไปรับจ้างถมดินในการสร้างบ้านจัดสรร เมื่อเจอสภาวะเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 ทำให้ไม่ได้เงินในการรับจ้างถมดิน เลยเป็นหนี้สินกับธนาคาร ธ.ก.ส. อยากให้ ธ.ก.ส. รับภาระในหนี้สินที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่าโครงการลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรเป็นโครงการที่ดีอยู่แล้ว เพียงแต่การนำมาปฏิบัติยังไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะมีการกวนอกระบบเกิดขึ้น

จากการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการให้สินเชื่อและลดหนี้สินแก่เกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า ควรกำหนดนโยบายด้านสินเชื่อการเกษตรด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย นโยบายสินเชื่อด้านการผลิต นโยบายสินเชื่อด้านการตลาด นโยบายสินเชื่อด้านการพัฒนาเกษตรกรและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร นโยบายสินเชื่อด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายสินเชื่อด้านการบริหารและการจัดการหนี้เกษตรกร และผู้วิจัยพบปัญหาและอุปสรรคของโครงการลดภาระหนี้ พบว่า เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามโครงการยังไม่ค่อยเข้าใจในวิธีการปฏิบัติ และเจตนาารมณ์ของโครงการลดภาระหนี้ จำเป็นต้องให้การอบรมชี้แจงให้เข้าใจเพื่อความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร